



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณี
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย และกำหนดให้คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน
และการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ได้ประกาศผลคะแนนการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศ ก.จ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๔ จึงประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับผู้ผ่านการ
คัดเลือกฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

๑. ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒
๒. ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑
ให้ไปรายงานตัวแสดงความประสงค์เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๒๔๒ ๕๑๙๑ ในวันและเวลาราชการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
วันที่ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ทั้งนี้ หากมีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ในตำแหน่งและ
วิชาเอกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ถ้ามีการร้องเรียนใดๆต่อไป ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผ่านการคัดเลือก คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่สามารถรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมิได้มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งที่สอบได้

/อนึ่ง...

อนึ่ง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครทราบกฎหมายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามคุณสมบัติ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก หรือพิจารณายกเลิกการบรรจุและแต่งตั้ง กรณีที่ได้บรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พล.ร.อ.



(สุวิทย์ ธาระรูป)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
 ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร เข้ารับคัดเลือก
๑	นายวีระศ ตาคี	๐๑๓
๒	นายกฤษณะ รังกลาง	๐๑๒
๓	นายสมนตรี มีไกรราช	๐๑๑๑
๔	นางสาวจรีรา วงษ์ศรีวอ	๐๑๖
๕	นายมนัส ชูติรัมย์	๐๑๑
๖	นายประจักษ์ศิลป์ แก่นจันทร์ใบ	๐๑๗
๗	นายสมผล แก้วเกิด	๐๑๙
๘	นายภูวดล ภัทรจิตรา	๐๑๑๓
๙	นายอาทิตย์ นามแสง	๐๑๑๐
๑๐	นายธรรมพร ไกรยราช	๐๑๑๔

๒. ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร เข้ารับคัดเลือก
๑	นายอนันท์ ภาย	๐๒๑

.....